



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน โพสต์ทูเดย์ M2F ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ (12 มี.ค.61)	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ว่าขณะนี้ สธ. กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ที่มีรายงานการติดเชื้อ 13 จังหวัด โดยทำควบคู่กันทั้งในคนและสัตว์ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ประชาชนทุกคนเมื่อมีบาดแผลจากสัตว์ทั้งที่เป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยง ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ ในปี 2561 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ที่ จ.สุรินทร์ สงขลา และตรัง โดยทั้ง 3 รายไม่ไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และช่วง ม.ค.-ก.พ.ที่ผ่านมา พบสุนัขและแมวเป็นพิษสุนัขบ้าถึง 247 ตัว สูงกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 1.5 เท่า ส่วนในปี 2560 มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 11 ราย จากการสอบสวนโรคพบว่า เมื่อถูกสุนัขกัดจะล้างแผลเองที่บ้าน ร้อยละ 82 ไปรักษาที่สถานพยาบาล ร้อยละ 18 โดยสุนัขที่กัดเกือบครึ่งเป็นสุนัขจรจัด และพบว่าไม่มีประวัติหรือไม่ทราบการได้รับวัคซีนถึงร้อยละ 89.7</p> <p>- ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า คร.เตรียมเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าอย่างใกล้ชิดช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป เนื่องจากกำลังเข้าสู่ฤดูร้อน อากาศที่ร้อนอย่างต่อเนื่องอาจทำให้สัตว์หงุดหงิดง่าย ประกอบกับเป็นช่วงปิดเทอม เด็กส่วนใหญ่อยู่บ้านเล่นกับสุนัขและแมว ทำให้มีโอกาสถูกกัดหรือข่วนได้ง่าย ผู้เลี้ยงควรนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และหลีกเลี่ยงการปล่อยให้สัตว์ไปเล่นนอกบ้านโดยไม่มีการควบคุมดูแล หากถูกสัตว์ที่ไม่ทราบประวัติกัดหรือข่วน ให้รีบล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาดและฟอกสบู่หลาย ๆ ครั้ง เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโพรวินดีนหรือแอลกอฮอล์ จากนั้นรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้เร็วที่สุด และต้องฉีดวัคซีนให้ครบชุดและตรงตามนัด</p> <p>ด้าน นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. เผยว่า แต่ละปีตั้งงบประมาณจัดซื้อวัคซีน 250,000 โดส ฉีดให้สุนัขและแมวทั้งจรจัดและมีเจ้าของ พร้อมทั้งทำหมัน ขณะนี้ที่นำเป็นห่วงคือบริเวณที่เป็นรอยต่อจังหวัดปริมณฑล เพราะสุนัขและแมวมีการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อ จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้ หากพบบริเวณใดมีสุนัขและแมวจรจัดจำนวนมากและไม่มีผู้ดูแลเจ้าหน้าที่จะนำไปดูแลที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร เขตประเวศ และศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดกรุงเทพมหานคร อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี</p>
มติชนออนไลน์	<p>- เสนอข่าว นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นพ.สสจ.ตรัง กล่าวว่า จากกรณีพบสุนัขป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าใน จ.ตรัง 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ปะเหลียน อ.ห้วยยอด อ.รัชฎา และ อ.วังวิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวทั้ง 4 อำเภอ พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 1 ราย เป็นชาย อายุ 44 ปี อยู่ ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ ได้รับเชื้อจากการถูกลูกสุนัขวัย 2 เดือนที่เลี้ยงไว้กัดและข่วน โดยลูกสุนัขถูกสุนัขใหญ่กัดขณะพาไปเลี้ยงบริเวณจุดรับซื้อน้ำยาง ทำให้ได้รับเชื้อ และลูกสุนัขขตรถตายจึงไม่ทันได้แสดงอาการ เจ้าหน้าที่ได้เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านที่เล่นกับสุนัขตัวดังกล่าวรวม 11 คน และบุคลากรทางการแพทย์ 31 คน ขณะที่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และอปท. ได้เร่งฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ในรัศมี 5 กม.ใกล้ที่บ้านและจุดรับซื้อน้ำยาง เพื่อควบคุมการระบาด</p>
เว็บไซต์แนวหน้า	<p>- เสนอข่าว รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ระบุวิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดคือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยง ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบและเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย</p>
มติชน	<p>- เสนอภาพข่าว สุนัขจรจัดกว่า 200 ตัว ถูกทิ้งเต็มทางขึ้นนอุทยานม่อนพญาแช่ ต.พิชัย อ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เมือง จ.ลำปาง ชาวบ้านขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นำวัคซีนมาฉีดให้กับสุนัขเหล่านี้ เพราะเกรงจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
<p>คมชัดลึก (12 มี.ค.61)</p>	<p>ปลาฟุกุชิมะ</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ เฟซบุ๊กสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติฯ โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวการนำเข้าปลาจากฟุกุชิมะ ว่า หากประชาชนมีความกังวล สามารถส่งมาตรวจที่สถาบันฯ เพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณสารกัมมันตรังสีในปลาไม่เกินมาตรฐาน</p> <p>ดร.สมพร จงคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ อดีตผอ.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชาติฯ ระบุว่า เรื่องที่ห้ามกินอาหารทะเลแถวนั้น เป็นการห้ามเมื่อเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆ ประมาณปี 2554 สารกัมมันตรังสีมีอยู่ในธรรมชาติ ได้รับเข้าร่างกายทุกวันและร่างกายจะขับออกไปเอง ซึ่งอาหารทุกชนิดมีรังสีปนเปื้อนทั้งจากธรรมชาติและการฉายรังสีเพื่อถนอมอาหาร แต่ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด ไม่อยากให้คนไทยตื่นตระหนกจนเกินเหตุ เพราะเหตุการณ์ฟุกุชิมะผ่านไปแล้ว 7-8 ปี และไทยมีการสุ่มตรวจอาหารนำเข้าทุกอย่างอยู่แล้ว</p> <p>ขณะที่ น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ไม่รู้สึกเชื่อถือข้อมูลจาก ก.เกษตรฯ รวมถึงไม่เชื่อถืออย. ที่แถลงข่าวยืนยันความปลอดภัย และเรียกร้องให้อย. และก.เกษตรฯ เปิดเผยใบรับรองการนำเข้าปลาตาเดียว พร้อมรายชื่อร้านอาหาร 12 แห่ง เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้บริโภค และให้ชะลอการนำเข้าจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยซ้ำจากหน่วยงานในประเทศไทย</p> <p>ถือเป็นเรื่องดีที่กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคเรียกร้องให้ควบคุมและตรวจตราในเรื่องนี้เป็นพิเศษ และขอให้สุ่มตรวจอาหารทุกชนิดที่วางขายในไทย และต้องเปิดเผยรายงานให้ประชาชนทราบว่าอาหารที่กินทุกวันปนเปื้อนกัมมันตรังสีมากน้อยเพียงไร</p>
<p>สำนักข่าวไทย มติชน เว็บไซต์Hfocus (12มี.ค.61)</p>	<p>ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ไทย-อิหร่าน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เชยิต ฮัสซัน ฮาเซมิ รมว.สธ. และแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งสาธารณรัฐอิสลาม ลงนามความเข้าใจระหว่าง สธ.ไทย กับสธ.และแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ถือเป็นความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับอิหร่านฉบับแรก โดยจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมใน 11 สาขา อาทิ การจัดการและพัฒนาระบบสุขภาพ ความร่วมมือสาขาผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เป็นต้น</p>
<p>ไทยโพสต์ ข่าวสด (10มี.ค.61)</p>	<p>ป้องกันพนันบอลออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารมว.สธ. เป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร 11 หน่วยงาน ในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 และกล่าวว่า รัฐบาลมีความเป็นห่วงปัญหาการเล่นการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอล เช่น ฟุตบอลโลก ซึ่งจะขึ้นวันที่ 12 มิ.ย. - 13 ก.ค. 2561 ที่ประเทศรัสเซีย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งการพนันออนไลน์ที่เด็กและวัยรุ่นนิยมสูงที่สุดคือ การทายผลฟุตบอลออนไลน์ ความร่วมมือครั้งนี้ประกอบด้วย 4 มาตรการ ได้แก่ 1.การสื่อสารและสร้างความตระหนักสังคม โดยเฉพาะผลกระทบจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน การประชาสัมพันธ์สายด่วนแจ้งเบาะแส 2.มาตรการป้องกัน เพื่อลดผลกระทบจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ สนับสนุนการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนพร้อมเครือข่ายต่างๆ ในการทำกิจกรรมป้องกัน 3.มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะในร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต และ 4. มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการพนันฟุตบอลออนไลน์</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>โรคกระดูกทับเส้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท คือ ภาวะเสื่อมสภาพของโครงสร้างกระดูกสันหลัง อาจเกิดจากอายุมากขึ้นหรือการยกของหนัก สูบบุหรี่ รวมถึงอุบัติเหตุกระดูกแตกบริเวณกระดูกสันหลังบ่อยๆ ทำให้ร่างกาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สร้างกระดูกหรือหินปูนเพื่อต้านการหลุดตัว แต่บางรายเกิดกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท ทำให้ปวดร้าวไปตามเส้นประสาทของร่างกายได้ อาการเด่นของโรคคือ ปวดหลังร้าวลงขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง หากทิ้งไว้นาน กล้ามเนื้อขาจะอ่อนแรง อาจถึงขั้นอัมพฤกษ์อัมพาต ควรพบแพทย์เฉพาะทาง ห้ามรักษาด้วยวิธีอื่นเพราะอาจเกิดภาวะเรื้อรัง กรณีอาการรุนแรง การผ่าตัดนำส่วนที่กดทับเส้นประสาทออก ร่วมกับทำกายภาพบำบัด จะทำให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น แนวทางป้องกันคือ ใช้กล้ามเนื้อบริเวณหลังในการทำงานอย่างถูกวิธี หลีกเลี่ยงนั่ง ยืน เดินนาน ๆ เปลี่ยนอิริยาบถบ่อย ๆ ลดน้ำหนักให้สมดุลกับร่างกาย งดบุหรี่ เลี่ยงยกของหนัก ออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้อง เพื่อให้กล้ามเนื้อรอบกระดูกสันหลังแข็งแรง</p>
ไทยรัฐ	<p>โรคติดต่อ</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ว่าจากผลสำรวจของกรมสุขภาพจิตในกลุ่มเด็กอายุ 13-17 ปี ในปี 2559 พบเด็กป่วยเป็นโรคติดต่อต้าน ร้อยละ 2 หรือประมาณ 80,000 คนทั่วประเทศ โดยโรคนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ที่น่าเป็นห่วงคือ พ่อแม่มีความเชื่อผิด ๆ คิดว่าเด็กติดตามปกติ จึงไม่ได้พาไปรักษา</p> <p>ด้าน พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กฯ กล่าวว่า อาการเด่นของเด็กที่เป็นโรคติดต่อมี 8 อาการ เช่น แสดงอารมณ์ฉุนเฉียวตลอดเวลา เถียงหรือชวนผู้ใหญ่ทะเลาะ ทำท่าย่า ผื่นคันคันและกฏเกณฑ์บ่อย ๆ ตั้งใจทำให้คนอื่นรำคาญ เจ้าคิดเจ้าแค้น ฯลฯ หากพบว่าเด็กมีอาการดังกล่าว ขอให้พาไปพบจิตแพทย์เด็ก</p>
สยามรัฐ (12 มี.ค. 61)	<p>การยุติการตั้งครรภ์ไม่พร้อม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การแท้งไม่ปลอดภัยเป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและตายของมารดา แต่ละปีมีคนทำแท้งทั่วโลกประมาณ 46 ล้านคน ในจำนวนนี้ 20 ล้านคน ทำแท้งไม่ปลอดภัย และมีสตรีเสียชีวิตปีละ 70,000 คน ในจำนวนนี้ร้อยละ 95 เกิดในประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งไทย แต่ยังไม่มียุติการตั้งครรภ์ที่ชัดเจน เนื่องจากผู้ตั้งครรภ์ไม่พร้อมจำนวนมากเข้าไม่ถึงบริการที่ปลอดภัย-ถูกกฎหมาย จึงมีการทำแท้งเถื่อนหรือซื้อขายยุติการตั้งครรภ์จากอินเทอร์เน็ต กรมฯ จึงผลักดันให้เกิดเครือข่ายอาสาสมัครยุติการตั้งครรภ์เพื่อการเข้าถึงบริการของวัยรุ่นและสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งผู้มีปัญหาสามารถโทรไปที่สายด่วนปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 เพื่อรับบริการปรึกษาทางเลือกและส่งต่อ รวมทั้งให้บริการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ</p>
โพสต์ทูเดย์ (12 มี.ค.61)	<p>การจัดการตลาด</p> <p>-เสนอบทความ ว่า ผลสำรวจตลาดในกทม.ทำให้เห็นว่ายังมีตลาดเถื่อนกว่า 300 แห่ง ซึ่งตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีข้อบัญญัติเกี่ยวกับตลาดสด ตลาดนัด ตลาดเปิดท้ายอย่างครอบคลุม โดย นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า ปัญหาของตลาดที่พบในปัจจุบันคือ การขยายไปสู่พื้นที่สาธารณะ ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ โดยเฉพาะด้านสุขอนามัย นอกจากนี้ ตลาดหลายแห่งไม่มีการจัดแยกประเภทสินค้า ซึ่งผิดสุขลักษณะ ทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และเป็นแหล่งของสัตว์นำโรคต่างๆ แนวทางการแก้ไขปัญหา ท้องถิ่นต้องเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งตลาด และประชาชนต้องรู้จักเลือกตลาด หากเห็นว่ามีการจัดการไม่เหมาะสม ต้องแจ้งท้องถิ่นเพื่อให้เข้าไปจัดการทันที</p>
มติชน กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ไทยรัฐ (12 มี.ค.61)	<p>พ.ร.บ.อัมบุน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. เปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 ว่า มีผู้ให้ความสนใจสอบถามไปยังสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เพื่อปรึกษาข้อกำหนด การดำเนินการด้านเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ รวมทั้งการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ทั้งสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เดือนละกว่า 100 ครั้ง และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (กคทพ.) ได้พิจารณาเรื่องขออนุญาตให้ตั้งครรภ์แทนเสร็จสิ้นแล้ว 169 คู่ อนุญาต 158 คู่ ไม่อนุญาต 11 คู่ นับตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้ ยังไม่พบการลักลอบอุ้มบุญภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ขออย่าให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ผู้ที่มีสิทธิขออนุญาตให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน จะต้องเป็นคู่สมรสชาวไทยที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย หากเป็นชาวไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ จะต้องจดทะเบียนสมรสมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ห้ามคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติทั้งคู่ หญิงโสด ชายโสด หรือคู่สมรสเพศเดียวกัน และหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนจะต้องมีสัญชาติไทยและเคยมีบุตรมาแล้ว หากฝ่าฝืนลักลอบอุ้มบุญ 1. แพทย์ผู้ดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2.รับจ้างอุ้มบุญ จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 2 แสนบาท 3.กระทำการซื้อขายอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อน จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 4. เป็นนายหน้าซึ่งช่องทางให้มีการตั้งครรภ์แทน จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (12 มี.ค. 61)</p>	<p>แก้ไขเกณฑ์จัดตั้งรพ.ผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างแก้ไขกฎกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่4) พ.ศ.2559 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตจัดตั้งรพ.ผู้สูงอายุ ให้ผ่อนคลายกว่าการจัดตั้งสถานพยาบาลรักษาโรคทั่วไป เพื่อให้สามารถเปิดรพ.ผู้สูงอายุได้มากขึ้น ทำให้ผู้สูงอายุมีทางเลือกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ทั่วถึง รวมถึงการเปิดเมดิคัลฮับที่รองรับผู้สูงอายุทั่วโลก ทั้งนี้ รพ.ผู้สูงอายุ ต้องขึ้นทะเบียนและขออนุญาตกับ สบส. เช่นเดียวกับสถานพยาบาลทั่วไป และใช้หลักเกณฑ์การอนุญาตเหมือนกัน ให้การดูแลผู้สูงอายุทั้งที่เจ็บป่วยและไม่เจ็บป่วยแต่มีความต้องการเรื่องส่งเสริมสุขภาพ ปัจจุบันมีเพียงแห่งเดียว เนื่องจากใช้หลักเกณฑ์การอนุญาตการจัดตั้งเช่นเดียวกับสถานพยาบาลรักษาโรคทั่วไป ทำให้ผู้ขออนุญาตส่วนใหญ่ขออนุญาตจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลทั่วไป ซึ่งจะทำให้มีผู้มาใช้บริการกว้างกว่า</p> <p>สำหรับบ้านพักคนชรา ซึ่งดูแลโดย พม. และสถานบริบาลผู้สูงอายุ ซึ่งผู้บริบาลต้องเรียนการบริบาลผู้ป่วยมาก่อน มีการให้บริการทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับหรือระยะยาว ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายเข้าดูแลควบคุมมาตรฐาน มีเพียงข้อกำหนดให้ต้องไปขึ้นทะเบียนธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเท่านั้น สบส.อยู่ระหว่างออกกฎกระทรวงสาธารณสุข ตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 กำหนดให้สถานบริบาลผู้สูงอายุเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพชนิดหนึ่ง ผู้ที่จะประกอบกิจการต้องมาขึ้นทะเบียนกับสบส.ก่อน เพื่อควบคุมกำกับเรื่องมาตรฐาน คาดว่าภายในปี 2561 จะแล้วเสร็จ</p>
<p>www.thailandplus.tv (12 มี.ค.61)</p>	<p>แนะใช้ผักพื้นบ้านเป็นยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำใช้ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาสรางภูมิต้านทาน ปรับสมดุล ป้องกันเจ็บป่วยช่วงสภาพอากาศแปรปรวน โดยฤดูร้อน ให้กินอาหารรสจืด รสขม รสเย็น เช่น ต้มจิตตำลึง ต้มจิตมะระ ผัดบวบ แดงโม ใช้กลุ่มผักหรือผลไม้ รสขม จืด เย็น เป็นเมนูตามชอบ หากอากาศร้อนจัด ระวังอาจเกิดลมแดด (Heat Stroke) ได้ง่าย ควรดื่มน้ำให้มาก ๆ แนะนำเครื่องดื่มสมุนไพรสดเย็นชื่นใจ ได้แก่ น้ำย่านาง น้ำบัวบก น้ำมะตูม น้ำใบเตย หรือน้ำตรีผลา ช่วงฤดูฝน ควรรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดร้อน ได้แก่ ยาต่างๆ ต้มยา ต้มโคล้ง น้ำพริก และเครื่องดื่มสมุนไพร ได้แก่ น้ำขิง น้ำตะไคร้ เป็นต้น ช่วงฤดูหนาว รับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยว เช่น แกงส้มดอกแค ต้มยาต่าง ๆ ยำมะม่วงเปรี้ยว เป็นต้น เครื่องดื่มสมุนไพร เช่น น้ำขิง น้ำมะนาวผสมน้ำผึ้ง น้ำกระเจี๊ยบ นอกจากนี้ มีเมนูเพื่อสุขภาพช่วงอากาศแปรปรวนคือ เมี่ยงคำ ซึ่งมีส่วนประกอบครบถ้วนในการปรับสมดุลธาตุทั้งสี่ในร่างกาย</p>
	<p>ยาหมอแสง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ไทยรัฐ (12 มี.ค.61)	<p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Petch Alisanant โพสต์ภาพหน้าเฟซบุ๊กของญาติคนผู้ป่วยมะเร็งร้ายหนึ่งที่มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มว่า อยากแอบเอายาหมอแอสเฟสมน้ำให้แม่ที่นอนป่วยในห้อง ICU พร้อมระบุว่า เป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้อง ควรคุยกับแพทย์ที่ให้การรักษา เพราะหากเกิดปัญหา จะไม่สามารถแก้ไขได้ ต่อมาผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกรายมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หญิงคนดังกล่าวได้แอบนำยาสมุนไพรหมอแอสเฟสให้แม่เรียบร้อยแล้ว</p>
ไทยโพสต์ (12 มี.ค. 61)	<p>หลักสูตรวิชาชีพฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สสส. ก.ศึกษาธิการ รพ.ราชวิถี ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามธิบดี สำนักอุทยานการเรียนรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู ก.มหาดไทย และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมทบทวนและประเมินผลการเรียนรู้และฝึกทักษะ "ค่ายรู้รอดปลอดภัย" ของโครงการส่งเสริมและป้องกันคนไทยไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน เพื่อพัฒนารูปแบบสู่ความยั่งยืน โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองกว่า 70 คนเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>ศ.เกียรติคุณ นพ.สันต์ หัตถิรัตน์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กล่าวว่า สมาคมฯ ต้องการประเมินผลนักเรียนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรู้รอดปลอดภัยทั้ง 4 ครั้งที่ผ่านมา ว่าสามารถจดจำหรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่ และนำผลประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงเรื่องวิชาการและกิจกรรมการฝึกทักษะที่จะจัดขึ้นต่อไป ให้สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน และนำไปประกอบการสรุปผลการจัดค่ายรู้รอดปลอดภัยให้ผู้บริหาร ก.ศึกษาธิการได้รับทราบ โดยอยากให้ผู้ใหญ่ทั้ง ก.ศึกษาธิการ ก.สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำวิธีการการฝึกให้ความรู้และทักษะดังกล่าวไปใช้ในวงกว้าง</p>
ข่าวสด (12 มี.ค. 61)	<p>ศูนย์ประกันสุขภาพดีเด่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปัญญา กิรติหัตถยากร ประธานคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2560 กล่าวว่า สปสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมดำเนินโครงการประกวดศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2560 เพื่อขยายผลการดำเนินงานศูนย์หลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ พัฒนาระบบงานรับเรื่องร้องเรียนและคุณภาพบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากมีการนำเสนอผลงานการดำเนินงานที่เข้ารอบทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกหน่วยบริการที่มีผลงานโดดเด่น ประเภทละ 3 แห่ง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในรพศ./รพท. มีรพศ./รพท.ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 6 แห่ง ได้แก่ รพ.กำแพงเพชร รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รพ.ปราสาท จ.สุรินทร์ รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา รพ.พระนครศรีอยุธยา และ รพ.สตูล และศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในรพช. มีรพช.ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 5 แห่ง ได้แก่ รพ.ละงู จ.สตูล รพ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ รพ.หลวงพ่อบึง จ.นครปฐม รพ.แม่สรวย จ.เชียงราย และ รพ.วังจันทร์ จ.ระยอง</p>
มติชน (12 มี.ค. 61)	<p>วังระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศุภชัย ศุภฤกษ์สกุล ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้จัดทำโครงการเดินวิ่งการกุศลจากก้าวคนละก้าว สู่อีกก้าวนี้ เพื่อรพ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับมอบรองแท่นสีแดงคู่ที่ 6 ชื่อบัวตุน บัวบาน ที่ตุน บอดี้สแลม ใช้วิ่งคู่กับบัวขาว ภัยชาเมฆ จาก นายศราวุฒิ พิทักษ์สินากร ชาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ประมูลจากเพจก้าว เพื่อต่อยอดโครงการเดินวิ่งการกุศล และใช้ในการจัดนิทรรศการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนออกกำลังกาย กำหนดจัดการเดินวิ่งในวันที่ 19 พ.ค.นี้ เพื่อระดมทุนเบื้องต้น 8 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ในห้องผ่าตัด</p> <p>มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ (12 มี.ค. 61)</p> <p>-เสนอข่าว อาร์ต-พศุทธิ์ บานแย้ม พระเอกละคร จัดกิจกรรมวิ่งโครงการ "RUN FOR HEART" เพื่อศูนย์โรคหัวใจ รพ.สมุทรสาคร โดยมีผู้บริหารจากศูนย์การค้า พอร์โต้ ซิโน นำทีม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เหล่าศิลปินดาราส และชมรมนักวิ่งชาวสมุทรสาคร เยาวชนในพื้นที่จำนวนมาก ร่วมวิ่งระดมทุนผ่าน อ.บ้านแพ้ว อ.กระทุ่มแบน และ อ.เมืองสมุทรสาคร รวม 3 วัน ระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 9-11 มี.ค. 2561 ล่าสุดมียอดบริจาค 1,600,000 บาท ยังไม่รวมยอดบริจาคเข้าบัญชีของรพ. ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิการกุศล รพ.สมุทรสาคร (กองทุนพัฒนาบริการ)</p>
<p>มติชนออนไลน์ (12 มี.ค.61)</p>	<p>โรคอุจจาระร่วง</p> <p>-เสนอข่าว นพ. อุทิศศักดิ์ หิริรัตนกุล นพ.สสจ.สงขลา กล่าวว่า สถานการณ์โรคอุจจาระร่วง ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.- 3 มี.ค. 2561 พบผู้ป่วย 4,166 ราย อัตราป่วย 295.69 ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกัน อำเภอที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ หาดใหญ่ รองลงมา สะเตา และสทิงพระ กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ แรกเกิด - 4 ปี รองลงมาคือ 5 - 9 ปี 15 - 24 ปี และ 65 ปี สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่ไม่สะอาด หรือมีการปนเปื้อนเชื้อโรคจากมือของผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงที่มากประกอบอาหาร หลังรับประทานอาหารที่มีเชื้อโรคแล้วประมาณ 10-12 ชั่วโมง หรือ 24-72 ชั่วโมง จะมีอาการถ่ายอุจจาระเหลว ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปต่อวัน หรือถ่ายเป็นน้ำ หรือถ่ายมีมูกปนเลือด ตั้งแต่ 1 ครั้ง อาจมีอาการอื่นร่วมด้วย อาการอาจมีเพียงเล็กน้อยหรือรุนแรงถึงเสียชีวิตได้</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>พัฒนาคุณภาพชีวิต อ.ท่าเรือ</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ อ.ท่าเรือ ร่วมกับรพ. และสาธารณสุขอำเภอท่าเรือ ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board : DHB) จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้นำระดับอำเภอ เพื่อลดปัญหาโรคเรื้อรัง เบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยมีนายอำเภอท่าเรือ นพ.อาทร วรณบรรจง ผอ.รพ.ท่าเรือ นายแทนธรรม เอมะพรหม สาธารณสุขอำเภอ และคณะผู้บริหาร รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้านชุมชน รวม 340 คน เข้ารับการตรวจสุขภาพประเมินผล ก่อนร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 4 อ. เป็นแบบอย่างในการป้องกันโรค NCDs ในปี 2561 ณ หอประชุมอำเภอท่าเรือ</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>สาเหตุเสี่ยงเกิดโรคฟันผุในเด็กเล็ก</p> <p>-เสนอบทความ ดร.ริชาร์ด มาร์ควิส ทันตแพทย์จากคลินิก Wimpole Street กล่าวว่า การจูบริมฝีปากลูกทำให้เด็กเสี่ยงได้รับเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะเชื้อ "streptococcus mutans" ที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุ และอาจจะทำให้เด็กได้รับเชื้อที่มีน้ำลายเป็นพาหะนำโรคด้วย แนะนำไม่ให้พ่อและแม่ใช้มีดหรือส้อมกินข้าวร่วมกับเด็ก ๆ และไม่ควรถูปากหรือจูบปาก และพาเด็กไปพบทันตแพทย์เป็นประจำ</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch